

## Ang lumikha ay maawain sa kanyang mga alipin, kaya bakit hindi niya tanggapin ang homosekswalidad ng isang tao?

"At si Lut, nang sabihin niya sa kanyang mga tao: 'Ginagawa ba ninyo ang kabuktutan na hindi pa nagawa ng sinuman sa mga nilalang? Tinutungo ninyo ang mga lalaki nang may pagnanasa sa halip na ang mga babae. Kayo ay tunay na mga taong sumasobra!' Ang tanging tugon ng kanyang mga tao ay: 'Palayasin sila sa inyong bayan. Sila ay mga taong naglilinis!'" [305] [Al-A'raf: 80-82].

Ang talatang ito ay nagpapatunay na ang homosekswalidad ay hindi namamana, at hindi bahagi ng genetic code ng tao, sapagkat ang mga tao ni Lut ang unang nagpakilala ng ganitong uri ng kabuktutan. Ito ay tumutugma sa pinakamalawak na pag-aaral na siyentipiko na nagsasabing ang homosekswalidad ay walang kinalaman sa mga genetic. [306]. <https://kaheel7.net/?p=15851>, Kaheel Encyclopedia ng mga Himala sa Quran at Sunnah."

At tatanggapin ba natin at irerespeto ang kagustuhan ng isang magnanakaw na magnakaw? Ito rin ay isang kagustuhan, ngunit sa parehong kaso, ito ay hindi normal na kagustuhan, ito ay paglabag sa likas na kalikasan ng tao at pag-atake sa kalikasan, at ito ay dapat itama.

Ang Allah ay lumikha ng tao at ginabayan siya sa tamang landas, at binigyan siya ng kalayaang pumili sa pagitan ng mabuti at masama.

"At ipinakita namin sa kanya ang dalawang daan" [307] [Al-Balad: 10].

Kaya't makikita natin na ang mga lipunan na nagbabawal sa homosekswalidad ay bihirang magpakita ng ganitong kabuktutan, samantalang ang mga kapaligirang nagpapahintulot at naghihikayat sa ganitong ugali ay nagpapakita ng mas mataas na bilang ng mga homosekswal, na nagpapakita na ang kapaligiran at mga turo na nakapaligid sa isang tao ang nagtatakda ng posibilidad ng homosekswalidad.

Ang pagkakakilanlan ng tao ay nagbabago sa bawat sandali, batay sa kanyang panood sa telebisyon, paggamit ng teknolohiya, o pagkakampi sa isang koponan ng

football. Ang globalisasyon ay nagbunga ng komplikadong tao. Ang traydor ay nagiging may pananaw, ang homosekswal ay nagiging may normal na ugali, at nagkaroon siya ng ligal na karapatan na makilahok sa pampublikong talakayan, at kailangan pa natin siyang suportahan at makipagkasundo sa kanya. At nagtagumpay ang mga may teknolohiya, kaya kung ang homosekswal ay ang may hawak ng kapangyarihan, ipipilit niya ang kanyang mga paniniwala sa iba, na nagreresulta sa pagkasira ng relasyon ng tao sa kanyang sarili, sa lipunan, at sa kanyang lumikha. Sa pag-uugnay ng individualismo sa homosekswalidad, naglaho ang likas na kalikasan ng tao, at bumagsak ang mga konsepto ng isang pamilya, kaya nagsimulang maglagay ng mga solusyon ang Kanluran upang malutas ang individualismo, sapagkat ang patuloy na ganitong konsepto ay mawawala ang mga tagumpay na nakamit ng modernong tao, tulad ng pagkawala ng konsepto ng pamilya. Kaya't patuloy pa rin hanggang ngayon ang Kanluran sa pagharap sa problema ng pagbaba ng bilang ng mga indibidwal sa lipunan, na nagbunga ng pagbubukas ng mga pintuan para sa mga imigrante. Ang paniniwala sa Allah at paggalang sa mga batas ng kalikasan na nilikha para sa atin, at pagsunod sa kanyang mga utos at pagbabawal, ay ang daan sa kaligayahan sa mundo at sa kabilang buhay.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/115/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/115/>

Saturday 18th of January 2025 03:05:56 PM